

# 3 รุ่นยางเกาะถนนจากแบรนด์ชั้นนำสายสปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาด



ยางรถยนต์ที่ดีที่ใครหลายคนมองหาเป็นพิเศษ นอกจากเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและชื่อชั้นของแบรนด์แล้ว คงหนีไม่พ้นในเรื่องสมรรถนะของยางที่สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการยึดเกาะถนนได้ทุกสถานการณ์อย่างมั่นใจ เพราะพื้นที่บนยางรถยนต์ที่มีขนาดความกว้างเท่าฝ่ามือ ที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับมีผลต่อการขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยทีเดียว สำหรับวันนี้จะมาบอกต่อ 3 รุ่นยางเกาะถนนจากแบรนด์ชั้นนำ ที่สายสปอร์ตตัวจริงต้องไม่พลาดเลือกมาใช้งานกับรถคู่ใจ อयरอซ์ให้เสียเวลามาดูกันเลยว่ามียางเกาะถนนรุ่นไหนกันบ้าง

## BRIDGESTONE (บริดจสโตน) รุ่น POTENZA ADRENALIN RE003

“บริดจสโตน” แกรนด์ยางรถยนต์ชั้นนำที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งยังพิสูจน์สมรรถนะความสมบูรณ์แบบของยางรถยนต์ทั้งในสนามแข่งระดับโลก และนอกสนามมาอย่างยาวนาน มาพร้อมกับยางรถยนต์สายสปอร์ตรุ่น POTENZA ADRENALIN RE003 เพื่อตอบสนองการขับขี่ให้ครบครันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมที่แม่นยำในทุกสภาพพื้นผิวถนน, ประสิทธิภาพในการเบรกที่มั่นใจกว่าเดิม, โฉมเฉี่ยวด้วยดีไซน์เฉพาะตัวของทางแบรนด์ ด้วยสัญลักษณ์ A Mark ที่แก้มยางและดอกยางแบบไม่สมมาตร รวมไปถึงร่องยางกลางขนาดใหญ่ เพิ่มความแข็งแรงของหน้ายางมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเป็นยางเกาะถนนที่ตอบโจทย์การขับขี่ที่เป็นคุณได้อย่างลงตัว

## YOKOHAMA (โยโกฮามา) รุ่น ADVAN FLEVA V701

“โยโกฮามา” เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยางรถยนต์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการผลิต ตั้งแต่ในเรื่องของการออกแบบยางแต่ละประเภทให้ตอบโจทย์การขับขี่อย่างครอบคลุม และการเลือกใช้วัสดุคุณภาพที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านให้สมบูรณ์แบบ จนทำให้แบรนด์นี้กลายเป็นที่รู้จักพร้อมกับเป็นที่ยอมรับไปทั่วทุกมุมโลก โดยได้ทำการคิดค้นยางเกาะถนนสำหรับสปอร์ตรุ่น ADVAN FLEVA V701 ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติของการขับขี่อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มความแข็งแรงให้กับดอกยาง, เพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสกับผิวถนนให้เหมาะสม, ตอบสนองการควบคุมที่แม่นยำมากกว่าเดิม, ลดเสียงรบกวนในขณะที่ล้อยหมุน, ประหยัดน้ำมัน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ที่สำคัญพร้อมลุยทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจ ตอบโจทย์สายสปอร์ตใครหลายคนอย่างแน่นอน

## MICHELIN (มิชลิน) รุ่น PILOT SPORT CUP 2

“มิชลิน” แบรนด์ยางรถยนต์ที่ใครหลายคนคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี กับชื่อเสียงและจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพของยางหลากหลายประเภทมาอย่างยาวนาน ที่ยังคงรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างคงที่จนกลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใครหลายคนไว้วางใจเลือกนำไปใช้กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางแบรนด์ได้พัฒนาและออกแบบรุ่น PILOT SPORT CUP 2 มาเอาใจสายสปอร์ตผู้ที่ชื่นชอบสไตล์การขับขี่ที่คล่องตัว มาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงมากขึ้นกว่าเก่า, ทำความเร็วบนถนนแห้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และบนถนนเปียกได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานลดอัตราการสึกของยางได้ดีเยี่ยม ยึดเกาะถนนเข้าโค้งได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วย

ทั้ง 3 รุ่นจากแบรนด์ชั้นนำยางเกาะถนนที่ได้แนะนำไป เป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้รองรับการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังตอบสนองให้เหล่าบรรดาสายสปอร์ตขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญไม่ว่ายางรถยนต์ของคุณจะดีแค่ไหนก็ตาม แต่การไม่ประมาทและขับขี่ภายใต้กฎหมายจราจรคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณและผู้ร่วมทาง

ที่มา : <https://www.bridgestone.co.th/th/tire-type/high-performance-tires>